



CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều ngày 5/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Năm 2020, hệ thống dân vận các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, đơn vị, chủ động, đổi mới, kịp thời triển khai thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình dịch Covid-19; ban hành nhiều văn bản

chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và bộ tiêu chí đánh giá công tác dân vận của ban dân vận các huyện ủy, thành ủy năm 2020. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo

và công tác nhân quyền sau đại hội, bảo đảm hoạt động nền nếp, hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa ban dân vận và UBND các cấp được triển khai thực hiện hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, gắn với việc cụ thể hóa các chủ trương về công tác vận động quần chúng vào hoạt động quản lý, điều hành. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, thu hút sự tham gia của đồng bào quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUỲN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC LINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 5/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường kết quả đạt được, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai

Năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á Khai trương chi nhánh Thái Bình

Sáng ngày 5/1, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) tổ chức khai trương chi nhánh Thái Bình. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Thành lập năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với hơn 4.000 nhân viên và 174 điểm giao dịch trên toàn quốc, vốn điều lệ gần 12.088 tỷ đồng. SeABank đã mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất dành cho khách hàng, hiện thu hút 1,6 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, SeABank đã và đang không ngừng thay đổi, chuyển đổi mô hình kinh doanh và cấu trúc sản phẩm theo hướng số hóa để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng.

MINH QUÂN

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,31%

Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, từ đầu năm 2020, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các gia đình trong công tác giảm nghèo, đồng thời triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin...), qua đó bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 2,35%, giảm 0,31% so với năm 2019; tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,56%, giảm 0,33% so với năm 2019.

Năm 2020, toàn tỉnh tạo việc làm cho 32.600 người



Nhiều lao động được tạo việc làm mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như việc làm của người lao động song cùng với công tác phòng, chống dịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 32.600 người (đạt 98,7% kế hoạch năm, bằng 95,3% so với cùng kỳ); trong đó, việc làm tại địa phương 24.500 người, đi làm việc tại tỉnh ngoài 6.300 người, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.800 người. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tiếp nhận trên 10.400 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (trong đó 9.818 người đã được hưởng, tăng 47% so với cùng kỳ).

NGUYỄN CƯỜNG

HƯNG HÀ Tỷ lệ người dân đầu nối sử dụng nước sạch đạt 97,62%

Thời gian qua, huyện Hưng Hà tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và các địa phương; các ban, ngành, đoàn thể huyện đã vận động đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ kinh phí giúp các gia đình khó khăn đầu nối và lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ người dân đầu nối sử dụng nước sạch toàn huyện đạt 97,62%.

MAI THƯ

Hiệp đồng giao nhận quần năm 2021

Sáng ngày 5/1, Ban CHQS huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quần năm 2021. Năm 2021, huyện Hưng Hà được giao chỉ tiêu tuyển chọn 380 công dân, giao cho 10 đầu mối nhận quần. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất và ký biên bản hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ năm 2021 với các nội dung: Các địa phương giao quần phải giao đủ số lượng; bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ; công dân nhập ngũ phải bảo đảm các tiêu chuẩn về tuổi đời, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn, tiêu chuẩn văn hóa...

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quần của huyện Hưng Hà diễn ra sáng ngày 3/3/2021.

THANH DIỆP
(Đài TTTH Hưng Hà)

Tặng quà học sinh nghèo vượt khó



Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ trao quà cho em Nguyễn Linh Chi.

Sáng ngày 5/1, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao quà “Đồng hành cùng cặp lá yêu thương” cho em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi và em Nguyễn Công Thế Anh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

Hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng cặp lá yêu thương”, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã phát động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trích một phần lương nguyện góp ủng hộ. Ban CHQS huyện đã quyết định hỗ trợ 2 em Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Công Thế Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được hỗ trợ theo từng tháng, mỗi tháng 3.000.000 đồng đến hết năm học và cấp học. Quỹ “Đồng hành cùng cặp lá yêu thương” của Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ là nguồn động viên, giúp các em học sinh nghèo vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cũng đã trao quà của quỹ khuyến học tỉnh cho mỗi cháu 5.000.000 đồng.

MẠNH TƯỜNG
(Đài TTTH Quỳnh Phụ)

Tự hào Quốc hội 75 năm

(Xem trang 3)



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ.

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUỲNH PHỤ

Thi đua phát triển kinh tế

(Xem trang 2)